

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องควรได้รับการเผยแพร่ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเขียนในรูปแบบบทความทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตอบความจริงในชีวิตประจำวันของมนุษย์ให้มากที่สุด เมื่อประเทศมีความวุ่นวายด้วยการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะโควิด-19 ที่ทำให้การเรียนการสอนและการทำงานของโลกลนี้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก การเสพยาวารสารอย่างไม่ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทำให้เราหลงกับข้อมูลลวงจนทำให้เกิดความผิดพลาดในการลดการระบาดของโควิด-19 ได้ การทำงานวิจัยปัจจุบันทำให้นักวิจัยไม่สามารถทำงานเพื่อสนองตนของตนเองได้ คือ เลิกหัวข้อวิจัยที่ตนเองสนใจเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยอย่างที่ได้รำเรียนมา และตอบสนองความจริงที่ตนเองสนใจได้ จึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มการวิจัยทำงานวิจัยที่ไม่หลากหลาย แต่ได้รับคำบอกว่าตอบสนองโจทย์ของชาติ อย่างไรก็ตาม ยังมีนักวิจัยทำงานวิจัยในแง่มุมที่ตนเองสนใจ โดยไม่ได้รับทุนวิจัยอีกมาก เพราะต้องการพัฒนาชาติให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน

อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการยังพิจารณาเรื่อง การลอกเลียนผลงานวิชาการของตนเอง และผู้อื่นทั้งที่ตีพิมพ์แล้ว เสนอขอเข้ารับการตีพิมพ์อย่างเข้มข้น กองบรรณาธิการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตีพิมพ์ของวารสารของนักวิจัยที่เข้าข่ายการลอกเลียนผลงานวิชาการมาตีพิมพ์ในวารสารฯ จากที่เคยแจ้งไว้ในถ้อยแถลงบรรณาธิการเล่มที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) เป็นงรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานะข้อมูล TCI ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 9 เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ 1 เรื่อง วิทยาศาสตร์ศึกษา 2 เรื่อง คณิตศาสตร์ศึกษา 1 เรื่อง และบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง บทความทุกเรื่องได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขตามขั้นตอนของการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้อ่านง่ายที่สุดจนผู้สนใจอ่านบทความในทุกระดับได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทความนั้นได้

ด้วยมีผู้พิมพ์หลายท่านสนใจเสนอตีพิมพ์ในวารสารฯ ทางกองบรรณาธิการขอชี้แจงระยะเวลาในการตีพิมพ์ที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของวารสารฯ นั้น เป็นขั้นตอนปกติที่ระบุไว้ แต่มีเหตุที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลานั้นได้ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งปฏิเสธการอ่านบทความหลังจากระยะเวลาที่กำหนด มีการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไขของผู้พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ จึงทำให้ระยะเวลาตามขั้นตอนไม่เป็นไปตามกำหนด (คือ 2 เดือน) นอกจากนี้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของวารสารฯ จึงทำให้ต้องปิดระบบปรับปรุงหลายช่วงระยะเวลา ซึ่งคาดว่า การมีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของเว็บไซต์ในช่วงต้น ปี พ.ศ. 2564 นี้ และทางกองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เขียนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับไม่ถูกต้อง การเขียนรายการอ้างอิงและการอ้างอิงในเนื้อหาไม่ถูกต้อง บทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ และบทความที่เข้าข่ายการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา นอกจากนี้ยังไม่รับประกันการลดขั้นตอนการตีพิมพ์เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ผ่านขั้นตอนการตีพิมพ์ที่กำหนดไว้ด้วย